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Kapp án forsjár?

Ég geri alvaríegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið á Reykjanesfóikvangi sé sett í nýtingarfiokk. Borgar sig 
að tæma auðlindina á Reykjanesi á 30 árum? Mun börn okkar og barnabörn skorta hana seinna meir? Jafnvel 
okkur sjálf sem nú tökum ákvarðanirnar? Verður talið þess virði að hafa förnað fagurri og ösnortinni náttúru í 
nánd við höfuðborgarsvæðið og alþjóðaflugvöllinn?

Og hvað með orkuna sem fertil spillis með núverandi aðferðum, brennisteinsmengunina, affallsvatnið og 
manngerðu jarðskjálftana? Sfðar meir geta komið til betri aðferðir og aðrar aðstæður á mörkuðum og í 
heiminum. Gæti þá verið gott að eiga eftir jarðvarma?

Virðingarfylist,
Ágústa H. Lyons Flosadóttir, kt. 130758-6069
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